

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018

Thực hiện Công văn số 1842/TNMT-BVMT ngày 31/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018, UBND huyện Việt Yên báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

Thực hiện chủ trương giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và tăng cường các hoạt động thực hiện chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường trong tháng hành động vì môi trường năm 2018 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6/2018) trên địa bàn. Trong thời gian từ tháng 5 đến hết tháng 7/2018, UBND huyện ban hành 05 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, cụ thể: Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/4/2018, về việc phát động phong trào thi đua “*Đẩy mạnh vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải huyện Việt Yên năm 2018*”; Công văn số 844/UBND-TNMT ngày 31/5/2018, về việc tổ chức các hoạt động “*tháng hành động vì môi trường*” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018; Công văn số 907/UBND-VHTT ngày 31/5/2018, về việc ra quân xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép gắn với hoạt động “*Ngày chủ nhật xanh*”; Công văn số 999/UBND-TNMT ngày 22/6/2018 về việc tiếp tục thực hiện “*Ngày chủ nhật xanh*” tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Công văn số 1082/UBND-TNMT ngày 10/7/2018 về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang hành lang, vỉa hè trên địa bàn huyện. Theo đó yêu cầu các ban, các xã thị trấn, đồng thời đề nghị MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn. Huyện ủy, UBND huyện đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên UBND và MTTQ và các đoàn thể, các ban, ngành của huyện và lãnh đạo, cán bộ chuyên môn UBND các xã, thị trấn trực tiếp phụ trách, kiểm tra các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tạo cảnh quan, môi trường; hàng ngày báo cáo Chủ tịch UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gắn trách nhiệm của các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác trong việc chỉ đạo, kiểm tra cải tạo, chỉnh trang cảnh quan đô thị, môi trường trên địa bàn phụ trách.

Đối với cấp xã, thị trấn: Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo đã tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức ra quân thu gom rác thải,

khơi thông cống rãnh; treo băng rôn vượt đường; phát các tin bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề ngày môi trường thế giới, ngày chủ nhật xanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn...; đặc biệt hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện đã in gần 46.000 thư ngõ cấp phát tới 100% các hộ dân, các cơ quan, ban ngành và các cơ quan của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn, trong đó có nội dung tạo cảnh quan, môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn.

2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” năm 2018:

- Tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày “Ngày chủ nhật xanh” gắn với “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018.

- Trồng hoa trên địa bàn một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Tổ chức cuộc thi về bảo vệ môi trường.

3. Chi tiết hoạt động:

Các hoạt động nêu trên diễn ra trên địa bàn toàn huyện, tập trung giải quyết vệ sinh đường làng ngõ xóm, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang hành lang, vỉa hè tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

4. Kết quả hoạt động:

Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2018, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức 05 đợt tổng vệ sinh môi trường. Kết quả, thu hút được trên 5.000 người tham gia; toàn huyện đã xử lý được 47 điểm rác phát sinh với khối lượng 523 m³, khơi thông khoảng 26 km kênh mương, cống rãnh; trồng mới và chăm sóc trên 20 km đường hoa; cắt tỉa cây xanh, phát quang cây dại được 47,3 km, nhắc nhở 34 hộ kinh doanh phế liệu, 146 hộ không tập kết vật liệu xây dựng xuống lòng đường, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường được Xanh - Sạch - Đẹp.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh, Trung tâm văn hóa – Thể thao huyện treo 36 băng rôn vượt đường, cấp phát 40 panô, áp phích; biên tập nội dung và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và yêu cầu các xã, thị trấn tiếp sóng nội dung tuyên truyền được 50 lượt tin, bài liên quan đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới năm 2018” gắn với các hoạt động xây dựng nông thôn mới của huyện.

Ngoài ra UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường với sự tham gia của 4 đội thi đến từ 19 xã, thị trấn và 05 trường THPT trên địa bàn huyện thu hút trên 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

5. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm cho huyện nhằm hỗ trợ cho công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, đặc biệt nhân các ngày lễ môi trường để các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ hưởng ứng nhân các ngày lễ liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện “*Tháng hành động vì môi trường*” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018, trên địa bàn huyện Việt Yên./.


Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT;
- LĐVP, CVTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phương